

Ngày 31 tháng 8 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 113/2018/N-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 108/2014/N-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. Theo đó, Nghị quyết bổ sung thêm nội dung tinh giản biên chế là: Cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thôi giữ chức vụ do sắp xếp tổ chức bộ máy theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và cơ quan, nơi trực tiếp quản lý ngành.

Nghị quyết cũng bổ sung thêm trường hợp tinh giản biên chế: Những người là cán bộ, công chức, viên chức cơ quan có thẩm quyền ưu tiên sang công tác tại các địa phương giao biên chế và ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí trả lương thực tế trong các trường hợp quy định tại điều 6 Nghị quyết số 108/2014/N-CP.

Ngoài ra, Nghị quyết 113/2018/N-CP còn sửa đổi một số nội dung tinh giản biên chế quy định tại Nghị quyết số 108/2014/N-CP. Trong đó có trường hợp những người là cán bộ, công chức cơ quan có thẩm quyền có tham gia quản lý học tập theo yêu cầu vì phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước mà đời sống của người doanh nghiệp đó.

Nghị quyết còn bổ sung cách tính trợ cấp vì cán bộ, công chức, viên chức. Về cách tính trợ cấp, thì miễn cưỡng làm căn cứ tính tuổi hưởng chế độ, chính sách nghỉ hưu trước tuổi là ngày 01 tháng sau liền kề với tháng sinh của người; trường hợp trong hồ sơ của người không ghi rõ ngày, tháng sinh trong năm thì lấy ngày 01 tháng 01 của năm sau liền kề với năm sinh của người.

Thời gian tính trợ cấp là thời gian làm việc trong các cơ quan công vụ, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, nơi sản xuất công nghiệp, doanh nghiệp nhà nước và các địa phương tính hưởng bảo hiểm xã hội và đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (theo số bảo hiểm xã hội của người), những người chưa hưởng trợ cấp thôi việc học chuyên nghiệp bảo hiểm xã hội mà không học chuyên nghiệp, xuất ngũ. Nếu thời gian tính trợ cấp có tháng lẻ thì tính tròn theo nguyên tắc đi 3 tháng thì không tính; từ 3 tháng đến 6 tháng tính là 1/2 năm; từ trên 6 tháng đến 12 tháng tính tròn là 1 năm.

Nghị quyết trên có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2018.